

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA  
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị  
số 33/CT-TTg và Nghị định  
số 49/2020/NĐ-CP

Tuần Giáo, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đạt được những kết quả quan trọng; nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và gia đình người chấp hành xong án phạt tù được nâng cao; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù; từng bước xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong án phạt tù; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, giới thiệu việc làm, vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện còn bộc lộ một số hạn chế còn tồn tại như:

- Công tác tuyên truyền, vận động còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên liên tục, chưa được quan tâm đúng mức, việc phối hợp các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn trong triển khai công tác này chưa đồng bộ, thống nhất. Một bộ phận người dân còn có thái độ định kiến với người chấp hành xong án phạt tù; bản thân người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương còn có tư tưởng mặc cảm, tự ti, lười lao động, không chủ động tìm kiếm việc làm.

- Công tác tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh cho người chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn. Số người chấp hành xong án phạt tù được cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giải quyết việc làm còn quá ít. Một số tổ chức, doanh nghiệp chưa thực sự mạnh dạn trong việc sử dụng lao động là những người đã chấp hành xong án phạt tù; bên cạnh đó, ngành nghề truyền thống ở địa phương không nhiều, chưa thu hút được người lao động thuộc đối tượng này. Chưa thực sự quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm khi họ chấp

hành xong án phạt tù trở về địa phương.

- Công tác đào tạo, dạy nghề cho phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù còn hạn chế, chưa xây dựng được mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đa số người chấp hành xong án phạt tù phải tự tìm kiếm việc làm, nên công việc thường bấp bênh, không ổn định, chỉ làm theo mùa vụ. Việc cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Thực hiện Công văn số 588/UBND-NC ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018, Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới, UBND huyện Tuần Giáo yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1.** Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Phải đặt công tác tái hòa nhập cộng đồng dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn; sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng Nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

**2.** Xác định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên trách về tái hòa nhập cộng đồng. Thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công trong công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng thực hiện việc đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Tiếp tục khảo sát thị trường lao động với những ngành nghề phù hợp để giới thiệu việc làm, học nghề cho người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, thu nhập chính đáng, ổn định cuộc sống.

**3.** Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Tuần Giáo, giúp người chấp hành án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm ANTT,

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Tăng cường xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, gắn trách nhiệm, điều kiện, khả năng của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động có lòng hảo tâm để mô hình hoạt động ổn định, hiệu quả. Vận động quần chúng, Nhân dân, các cấp các ngành và toàn xã hội tích cực tham gia xóa bỏ mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử; giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống.

5. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Tuyên truyền, vận động nhân dân tránh mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử; tạo mọi điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập và tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; tham gia quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù nhằm phòng ngừa tái phạm, vi phạm pháp luật.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, qua đó tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, thúc đẩy phong trào phát triển, phục vụ cho các hoạt động về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có hiệu quả.

7. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND huyện để nắm và chỉ đạo theo quy định.

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; (thực hiện)
- Phòng PC10 Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Lưu: VT, CAH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Xuân Cảnh**